

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลอมก๋อย  
อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

ประเด็นยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานปี พ.ศ.๒๕๖๑
<p>๑. ปณิธานสำนึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน</p> <p>๑.๑ สร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการเรียนรู้และปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติราชการ</p>	<p>๑.๑.๑ โครงการวันท้องถิ่นไทย</p> <p>กิจกรรมการเชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างดีเด่นของเทศบาลตำบลอมก๋อย</p>	<p>ดำเนินโครงการวันท้องถิ่นไทย ในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ลานอเนกประสงค์ริมแม่น้ำแม่ต๋อม มีผู้เข้าร่วมโครงการ ๒๐๐ คน</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ</p>
<p>๒. รวมพลังแผ่นดินป้องกันและปราบปรามการทุจริต</p> <p>๒.๑ ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤตินิยมของข้าราชการ</p>	<p>๒.๑.๑ ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสตรวจสอบได้และประกาศข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้าง เทศบาลตำบล อมก๋อย เพื่อให้พนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างได้ถือปฏิบัติและประพฤติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตระหนักถึงบทบาทภารกิจหน้าที่ของตน/ศักดิ์ศรีของการปฏิบัติหน้าที่ราชการและต่อต้านการทุจริต</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ</p> <p>ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสตรวจสอบได้และประกาศข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างเทศบาลตำบลอมก๋อยและเผยแพร่ให้ทุกคนถือปฏิบัติ</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ</p>
<p>๒.๒ พัฒนาช่องทางในการแจ้งเบาะแสให้สะดวกหลากหลายและปลอดภัย</p>	<p>๒.๒.๑ ดำเนินการจัดทำช่องทางร้องเรียนต่างๆ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงช่องทางและหน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>	<p>จัดทำช่องทางร้องเรียนต่างๆ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงช่องทางและวิธีการร้องเรียน</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ ๓ ช่องทาง</p> <p>๑. ร้องเรียนโดยการทำเป็นหนังสือส่งมา ณ สำนักงานเทศบาลตำบลอมก๋อย</p> <p>๒. ร้องเรียนทางโทรศัพท์</p> <p>๓. ร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์เทศบาลตำบลอมก๋อย</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ</p>

ประเด็นยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานปี พ.ศ.๒๕๖๑
<p>๓. เสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่หน่วยงานต่อต้านการทุจริต</p> <p>๓.๑ ลดมูลเหตุของโอกาสที่จะเกิดความเสียหายและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้</p>	<p>๓.๑.๑ มีการประชุมติดตามงาน ของเจ้าหน้าที่เป็นประจำเดือนทุกเดือน</p> <p>๓.๑.๒ ชี้แจงแนวทางในการจัดซื้อจัดจ้างให้กับเจ้าหน้าที่ในสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ</p> <p>ประชุมติดตามงานระหว่างผู้บริหารกับหัวหน้าส่วนราชการ ระหว่างหัวหน้าส่วนราชการกับผู้ใต้บังคับบัญชาและระหว่างผู้บริหารงานกับบุคลากรของเทศบาลตำบลมก๋อยทุกเดือน</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ</p> <p>ประชุมชี้แจงขั้นตอนวิธีการการจัดซื้อจัดจ้างให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบ</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ</p>
<p>๔. สร้างบุคลากรมืออาชีพป้องกันและปราบปรามการทุจริต</p> <p>๔.๑ ส่งเสริมการประพฤติตนตามมาตรฐานจรรยาบรรณของบุคลากรในหน่วยงาน</p>	<p>๔.๑.๑ จัดทำมาตรฐานทางจริยธรรมและข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ</p> <p>จัดทำข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการและเผยแพร่ให้ทุกคนถือปฏิบัติ</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ</p>
<p>๔.๒ นำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ทางข้อมูลข่าวสารเพื่อลดการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นการป้องกันการปราบปรามการทุจริต</p>	<p>๔.๒.๑ เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่ของงานวินัย เช่น การดำเนินการทางวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ ระบบคุณธรรม จริยธรรม จรรยาข้าราชการ ฯลฯ ทางเว็บไซต์ เทศบาลตำบลมก๋อย</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ</p> <p>เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรได้ทราบเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ ร้องทุกข์ฯ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ชี้แจงในการประชุมประจำเดือน</li> <li>- ประชาสัมพันธ์ระเบียบที่เกี่ยวข้องผ่านทางเว็บไซต์</li> </ul> <p>เทศบาลตำบลมก๋อย</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ</p>